

**Theo Thông báo số 20/TB-UBND ngày 05/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội, Ủy ban Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Công nghệ của UBND thành phố Hà Nội và Ủy ban Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Công nghệ của UBND thành phố Hà Nội (trên cơ sở quy định của pháp luật về quản lý, vận hành và thực hiện các dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ năm 2021), thực hiện theo Kế hoạch số 10/KH-UBND.**

Căn cứ Quyết định số 4887/Q-UBND ngày 01/9/2017 của Ủy ban Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Công nghệ của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố; Quyết định số 4465/Q-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Công nghệ của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến; Ủy ban Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Công nghệ của UBND thành phố Hà Nội đã tiến hành đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2021 theo Kế hoạch số 10/KH-UBND.

Theo đó, trong năm 2021 Ủy ban Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Công nghệ của UBND thành phố Hà Nội có 45 giải pháp công nghệ sáng kiến trong toàn ngành (Ủy ban Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Công nghệ của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định), ngoài ra còn nhiều giải pháp công nghệ sáng kiến và công nghệ nhân là sáng kiến từ các đơn vị trực thuộc Ủy ban Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Công nghệ của UBND thành phố Hà Nội, trong số đó có 03 sáng kiến giải pháp đã tham gia và được xét duyệt, công nhận là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng tích cực tại thành phố Hà Nội (01 tại BV Tâm thần, 01 tại BV Phục hồi chức năng, 01 tại Trung tâm Cấp cứu).

Một cách tổng thể, hoạt động của Hội đồng sáng kiến Ủy ban Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Công nghệ của UBND thành phố Hà Nội và các hoạt động về sáng kiến được triển khai đúng quy định theo Quy chế về hoạt động sáng kiến của Ủy ban Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Công nghệ của UBND thành phố Hà Nội ban hành tại Quyết định số 246/Q-SYT ngày 14/5/2016. Kể từ năm 2020, việc đăng ký, xét duyệt sáng kiến của Ủy ban Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Công nghệ của UBND thành phố Hà Nội được thực hiện thông qua phân mềm Hệ thống quản lý khoa học công nghệ Ủy ban Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Công nghệ của UBND thành phố Hà Nội <https://quanlykhcn.sytdn.vn>.

Hệ thống quản lý khoa học công nghệ được thiết lập là Kho dữ liệu, Th viện số về sáng kiến. Với 225 sáng kiến hiện có trong Th viện số (và dữ liệu này đang tiếp tục được truy cập, cập nhật các năm về trước) là nguồn tài liệu tham khảo giá trị, chia sẻ các ý tưởng, giải pháp hay trong toàn ngành. Bên cạnh đó Th viện số về sáng kiến của Ủy ban Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Công nghệ của UBND thành phố Hà Nội cũng đã thiết lập trên hệ thống con là kênh phổ biến tuyên truyền hữu ích các thông tin, vận động liên quan đến hoạt động sáng kiến.

Về mặt kinh phí: cùng với các hoạt động triển khai, kinh phí bố trí cho hoạt động sáng kiến tại các đơn vị trực

thuộc S ngày càng quan tâm hỗ trợ ưu tiên kích thích toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái tham gia, ý muốn phong trào thi đua, lao động sáng tạo trong toàn ngành. Hiện nay theo cơ thu ngân sách và chi phí cho việc nghiên cứu, tạo ra và áp dụng sáng kiến. Chi phí khen thưởng, hỗ trợ khuyến khích vì các mức chi từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo từng nội dung thực. Một số nội dung liên hệ như: Bệnh viện Tâm thần: 3 triệu đồng/sáng kiến; Bệnh viện Ung bướu: 1,5 triệu đồng/sáng kiến; Bệnh viện Phổi - Nhi: 500.000 đồng/sáng kiến; Bệnh viện Phục hồi: 1 triệu; TTYT Hòa Vang: 2 triệu đồng/sáng kiến; Trung tâm Kim nghiệm: 1,5 triệu đồng/sáng kiến; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 1 triệu đồng/sáng kiến.

Vì những kết quả đạt được, sau khi Sở Khoa học và Công nghệ thành phố thẩm định, Sở Y tế thẩm định 100,5 (trên thang điểm 100, phân bổ điểm trung bình là 10) và xếp vị trí thứ 3 (trên tổng số 39 cơ quan, nội dung thực UBND thành phố và Ngân sách hình ảnh giá trị hàng năm sáng kiến năm 2021), thực nhóm Xuất sắc theo Bảng xếp hạng sáng kiến.

**Bảng xếp hạng kết quả đánh giá:** xem Thông báo số 20/TB-UBND ngày 05/4/2022 của UBND thành phố và Ngân sách: </documents/350404/0/TB+20.pdf/fc2ffbe3-cb2f-424a-b945-e42b353c59bb>

Kết quả đạt được thể hiện sự quan tâm, nghiêm túc và chủ động quyết liệt của Lãnh đạo ngành Y tế thành phố vì hàng năm sáng kiến. Trong thời gian thi đấu Sở Y tế tiếp tục trung tâm trong công tác ào ạt, tập huấn sáng kiến; ban hành Khuyến khích sáng kiến; tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua, lao động sáng tạo trong toàn ngành. Từng bước nâng và chất lượng các giải pháp qua từng năm. Hàng năm có nhiều sáng kiến công nhận các cấp cao (các giải thưởng do thành phố, Trung tâm tổ chức).

**Danh mục và thông tin về các sáng kiến Sở Y tế:** có thể tham khảo tại Thư viện số sáng kiến - Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ Sở Y tế thành phố và Ngân sách qua trang <https://quanlykhcn.sytdn.vn> (Chọn Tra cứu kho dữ liệu ở Chọn Thư viện số sáng kiến).